
Stjórnarfundur 25.10.23
Ljósamál rædd, eru á borðinu hjá Hveragerðisbæ en línur eru vonandi að skýrast.

Sportabler notendamál rædd.

Möl í reiðgerðum.

Beitarnefnd kom með tillögu til að breyta skipulagi á beitarhólfum í Dalnum.
Stjórn er sammála að einfalda umsýslu og rukkanir á beit.

Auglýsa eftir fólki í nefndir.

Stofna landsmótsnefnd sem sér um utanumhald fyrir þau börn sem stefna á þátttöku á
landsmóti.

Það eru í gangi viðræður við Grunnskólann í Hveragerði um að bjóða upp á hestamennsku
sem valfag.


